

Source :

สยามธุรกิจ

Date : 24 ส.ค. 2561 Page : 1/1

No : 61026641

## เกษตรกรไร้อ้อยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พลผลิตดี-รายได้มั่นคง

ทีมงาน “สยามธุรกิจ” ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ นายศิริเพชร กาญจนบุรีบูรณ์ เจ้าของไร้อ้อย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า อ้อยออกมาไม่สมบูรณ์ และเห็นเพื่อนบ้านหลายรายหาวิธีด้วยการเร่งใส่ปุ๋ยเคมี ก็ไม่ประสบความสำเร็จ และมีบางรายถึงขั้นถอดใจอยากเลิกทำไร้อ้อย

“การใส่ปุ๋ยนั้น ถ้าเป็นเคมี จะมีการใส่ปุ๋ยกันหลายครั้ง แต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของสยามธุรกิจ จะใช้เพียงแค่กระสอบละไร่ และอีก 5 เดือนใส่อีกกระสอบ อ้อยจะเติบโตเร็วมาก ซึ่งช่วยให้ต้นทุน



ลดลงเป็นอย่างมาก ที่สำคัญถ้าได้อาหารเสริม สยามธุรกิจช่วย จะส่งผลให้ลำต้นใหญ่เข้าไปอีก จึงอยากจะบอกต่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรลองนำไปใช้ดู

# เปิดใจ'เกษตรกรไร่อ้อย-กาญจนบุรี' ลงทุนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ผลผลิตดี รายได้มั่นคง

"อ้อย" เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย ที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกมากที่สุด และปลูกกันในหลายพื้นที่ เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร และกาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งอ้อยนับว่าเป็นพืชสำคัญอันดับ 4 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด และข้าว เพราะอ้อยเป็นพืชที่ปลูกง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง และที่สำคัญการปลูกอ้อยถ้าเทียบกับการปลูกข้าวแล้ว ถือว่าเป็นต้นทุนถูกกว่ามากแล้วถ้าปลูกได้ผลผลิตดี ก็ยิ่งทำให้มีรายได้งามกำไรมั่นคงอีกด้วย

ดังนั้น ทางทีมงาน "สยามธุรกิจ" จึงได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเกษตรกรเจ้าของไร่อ้อย กันถึงจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยทีเดียว เพราะได้ข่าวว่ากว่า เจ้าของไร่อ้อยนี้ปลูกอ้อยได้ผลผลิตที่ดีเกินคาด เราลองมาพูดคุยกับพี่เค้ากันดีกว่าว่ามีเคล็ดลับหรือวิธียังไง ถึงทำได้ขนาดนี้

นายศิริเพชร กาญจนบุรีบุรณ เจ้าของไร่อ้อย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี ถือเป็นอีกจังหวัดที่นิยมปลูกอ้อยเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีปัญหาเช่นกันเพราะว่าอ้อยออกมาไม่สมบูรณ์ และเห็นเพื่อนบ้านหลายรายหาวิธีด้วยการเร่งใส่ปุ๋ยเคมี ก็ไม่ประสบความสำเร็จ และมีบางรายถึงขั้นถอดใจอยากเลิกทำไร่อ้อย เพราะมีขนาดลำต้นแคท้วนัวมีอ้อยได้ลด ต้นทุนเรื่องปุ๋ยกินไปหมด

"ผมทำไร่อ้อย จำนวน 30 ไร่ จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสยามธุรกิจทั้งหมด ไม่นิยมใช้ปุ๋ยเคมี เพราะไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังมีราคาถูกกว่ามาก สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากไร่ที่ใช้ปุ๋ยเคมีใส่เดือนจะหายหมด ส่วนไร่ที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสยามธุรกิจ มีใส่เดือนทุกพื้นที่ ตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคนทำเกษตรกร"

นายศิริเพชร เสาคต่ออีกว่า หัวใจของการปลูกอ้อยประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นวงจร



เพื่อดูแลหล่อเลี้ยงต้นอ้อยให้เติบโตสมบูรณ์ คือ ดิน, พันธุ์อ้อย, น้ำ และปุ๋ย และต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ของสยามธุรกิจเท่านั้น เพราะใช้แล้วเห็นผลจริง ลำใหญ่ ต้นสูง ไม่ล้ม มีความสมบูรณ์ 100% ซึ่งเชื่อว่าช่วยเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาลำต้นไม่ใหญ่อย่างปัจจุบันก็สามารถมีผลผลิตหลายสิบตันต่อไร่ แต่ถ้าลำต้นใหญ่แบบนี้ เชื่อว่าจะสามารถทำให้ได้ผลผลิตมากถึง 25 ตันต่อไร่ทีเดียว

สำหรับวิธีการปลูกนั้น ต้องมีการเตรียมดิน เนื่องจากดินเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของอ้อย การศึกษาเรื่องของดินอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ทำให้ทราบว่า ดินที่อ้อยต้องการ จะต้องมีความสมบูรณ์ 4 ประการ คือ น้ำ อากาศ อินทรีย์วัตถุ และแร่



**พมท่าไร่อ้อย**  
**จำนวน 30 ไร่ จะใช้**  
**ปุ๋ยอินทรีย์ของสยาม**  
**ธุรกิจทั้งหมด ไม่นิยมใช้ปุ๋ย**  
**เคมี เพราะไม่เป็นมิตรกับ**  
**สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังมี**  
**ราคาถูกกว่ามาก สามารถ**  
**ลดต้นทุน เพิ่มรายได้**  
**ให้กับครอบครัว**  
**ได้เป็นอย่างดี**

ธาตุ ดังนั้น การเตรียมดินจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดิน, ซิลิคอน ผสมกันในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น สภาพพื้นที่ที่ใช้ปลูกอ้อยสามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำที่สะอาด อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็นแหล่งน้ำชลประทาน (ในกรณีใช้น้ำหยด) สำหรับการเตรียมดิน เนื่องจากอ้อยเป็นพืชอายุยืนและมีรากหยั่งลึกมาก และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้วสามารถไถดงหรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง ตลอดจนความยาวนานของการไถดง นอกจากจะขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพลมฟ้าอากาศแล้ว การเตรียมดินนับว่ามีบทบาท



สำคัญมาก ชาวไร่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ข้อที่ต้องระวังในการเตรียมดินก็คือ ใถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะวิธีง่ายที่สุดที่จะทราบที่ดินนั้นมีความชื้นพอเหมาะหรือไม่ก็คือเอาดินในชั้นที่จะมีการไถใส่ฝ่ามือ แล้วกำพอแน่น แะมือออก ถ้าดินมีความชื้นพอเหมาะ จะจับกันเป็นก้อนในลักษณะพร้อมที่จะแตกออกเมื่อมีอะไรมากระทบ ดินที่มีความชื้นน้อยเกินไปก็จะแข็งมากไถลำบาก ถ้าดินมีความชื้นมากเกินไปก็จะจับกันเป็นก้อน นอกจากนี้ ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเอียง การปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมดินต้องกระทำในทิศทางตั้งฉากกับความลาดเอียงเสมอ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดการกร่อนของดินเนื่องจากน้ำ

“การใส่ปุ๋ยนั้น ถ้าเป็นเคมีจะมีการใส่ปุ๋ยกันหลายครั้ง แต่ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ของสยามธุรกิจ จะใช้เพียงแค่กระสอบละไร่ และอีก 5 เดือนใส่อีกกระสอบ อ้อยจะเติบโตเร็วมาก ซึ่งช่วยให้ต้นทุนลดลงเป็นอย่างมาก ที่สำคัญถ้าได้อาหารเสริมสยามธุรกิจช่วยเข้าไปอีกจะส่งผลให้ลำต้นใหญ่เข้าไปอีก จึงอยากจะทำบอกต่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรลองนำไปใช้ดู เพราะถ้าใช้ไม่ตี ใช้ไม่เห็นผล ทางสยามธุรกิจยินดีคืนเงินด้วย แต่ถ้าใครอยากเข้ามาดูพื้นที่จริงและศึกษาดูงานไร่อ้อยก็ยินดีต้อนรับ สามารถติดต่อมาได้ที่ 09-892-92913 และ 06-2268-7087”